

ดูดวงญี่ปุ่นแบบถาวร... ขอบอกแม่นมาก ๆ(บอกแบบนี้ทุกครั้ง) กรกฎ-กันย

นำเสนอเมื่อ : 24 พ.ค. 2552

ราศีกรกฎ - ผู้ชาย (22 มิ.ย. - 23 ก.ค.)

ผู้ชายที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากที่สุด 12 ราศี ศิลปินส่วนใหญ่จะอยู่ในราศีนี้ ดวงจันทร์มีอิทธิพลมากกับคนในราศีนี้ และเพราะพระจันทร์เปลี่ยนแปลงทุกวัน อารมณ์ของคนราศีนี้ก็เลย เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คุณงงอยู่บ่อยๆ แต่ก็เพราะ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ทำให้ คนที่รู้จักเขา ต้องสนทน่อยู่บ่อยๆ และเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเขา... หากเขาต้องการอะไรสักอย่าง เขาจะไม่จู้จี้จกใจเขาหามั่น แต่จะรอโอกาส และจังหวะเหมาะๆ ที่จะความั่นใจ และเมื่อไรที่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้ว เขาจะไม่มีความเสียมันไป การเสียหรือทิ้งอะไร ต้องเป็นเขาเองที่ต้องการเช่นนั้น

ผู้ชายที่แสนจะอ่อนไหว เขาจะไม่สามารถทนการถูกปฏิเสธได้ เขาเป็นคนแคร์ความรู้สึกว่าคนอื่นคิดถึงเขายังไง แบบไหน แง่ใด เขาเกลียดการเสียหน้าอย่างมาก และบ่อยครั้งเขาจะป้องกันตัวเองจนเกินไป คนที่ไม่รู้จักราศีนี้ดี อาจคิดว่า เขาเป็นคนเย็นชา ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เป็นความสามารถพิเศษของหนุ่มราศีกรกฎ... ความลึกลับ ซ้ำซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนุ่มราศีนี้ เขาสามารถเป็นคนสนุกสนาน หรือเงิบ อยู่ๆก็เศร้าได้ การเป็นเพื่อน หรือคู่ครองของคนราศีนี้ จะทำให้คุณงงงวยได้ ว่าอีกหน้าที่ข้างหน้า เขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนกันแน่ หากใครชอบความตื่นเต้น ไม่เบื่อ ไม่ซ้ำซาก ต้องหาคุณเป็นคนราศีนี้ เพราะความเปลี่ยนแปลง จะทำให้ คุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดต่อไป เค้าไม่ออกจริงๆ

เขาคิดว่าบ้านคือ 'รัง' และเป็นที่พักพิงที่สุด หากเขาไม่สบายใจ ทุกข์ใจ เขาจะอยู่บ้านคนเดียวเงิบๆ เมื่อไรเขารู้สึกดีขึ้น เขาก็จะออกจากรังที่เขาซ่อนตัว ออกมาใช้ชีวิตปกติ คนราศีนี้ไม่ใช่คนขี้แพ มันง่ายเหลือเกินที่จะตกหลุมรักหนุ่มราศีนี้เพราะเขาเป็น คนสุภาพ อ่อนโยน ความฉลาดและไหวพริบของเขา ชวนใจคุณได้เรื่อยๆ เขาพร้อมที่จะออกมาปกป้องคุณแบบออกหน้า ทั้งๆที่เขาไม่ใช่คนเปิดเผยกว้าง ใคคนอื่นเขามาได้งายๆ แต่การชวนใจหนุ่มราศีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย หนุ่มคนนี้จะมีความมั่นคง สบายใจเมื่อมีเงินเต็มกระเป๋าเท่านั้น

หากเขารู้สึกว่ามีความมั่นคงแล้ว เขาถึงจะคิดถึงการมีครอบครัว และถึงแม้ว่าคุณจะคิดเรื่องการหา การเก็บเงิน เขาไม่ได้เป็นคนงกเลย การใช้จ่ายเงิน สำหรับเขาแล้วคือหน้าตา ดังนั้น หากเขาพาคุณไปร้านอาหารสุดแพง หรือซื้อของขวัญเพชรให้ 1 คู่ ก็อย่าแปลกใจว่าทำไมเขากลายเป็น แนนอนเขาจะทำอย่างนี้ตอนมีเงินเท่านั้น

เขาเป็นคนห่วงทุกอย่าง ที่เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของ ดังนั้น การคุยกับหนุ่มอีกคนต่อหน้าเขาแบบ มันจะไม่ค่อยเขาทำ การทำอย่างนั้นจะทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคง เสียความมั่นใจ ระวังสูงส่งเพราะ เขาไม่ชอบแข่งกับคนอื่นในเรื่องแบบนี้ เมื่อรู้จักกันมาก จนรู้ไส้รู้พุงแล้ว เขาจะหาเรื่องดี ๆ ใหม่ ๆ แตะอย่าห่วงไปเลย เขาจะคิดถึงคุณเสมอ... หากเขาคิดว่าคุณเป็น รักแท้ของเขา แล้วจู่ๆคุณหายไป เขาจะไปตามหาคุณเอง ถ้าไม่ใช่แล้วละก็ ทางใครทางมัน

หนุ่มที่ค่อนข้างขี้อายคนนี้ หากชอบใครสักคน เขาสามารถตีหน้า แบบแหย่ขี้อายได้ เพื่อไปยื่นหน้าให้คุณ ตามจีบจนกว่า คุณจะยอมออกไปเที่ยวด้วยสักครั้ง แบบว่าตื้อเก่งทีเดียว

เขาชอบผู้หญิงที่มีความรู้สึกมั่นคง อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน มั่นใจในตัวเอง แต่ในขณะเดียวกัน ไม่ใช่หวานผาสุก ในการออกสังคม เขาชอบผู้หญิงที่มั่นคง ไม่โอ้อวดไปกับ อารมณ์แบบลมเพลมพัดของเขา ผู้หญิงแบบที่เขาชอบค่อนข้างหายากซักหน่อย ตอนเริ่มเป็นแฟนใหม่ๆ รับรองว่ามันจะหวานแบบน้ำตาลหนืดๆ หวานแสบคอเลย เขาจะคิดแต่ถึงคุณคนเดียว แต่ที่เราเรียกว่า 'สุด romantic' นี้ไม่ยั่งยืน ดังนั้นหากมันเกิดขึ้น กอบโกยความรู้สึกนี้ไว้ หากคุณต้องการให้เขาสนใจละก็ ทำตัวเองให้น่าสนใจก็พอ ทำตัวให้เป็นคนมองโลกให้แง่ดี ชมเขาบ้างเป็นครั้งคราว แตะอย่าชมจนเกินไป เดียวเขารู้ว่ามีแผน ชมแบบไม่จริงใจ

ที่ต่างกับราศีอื่นๆคือ เมื่อไรเขาโมโห ทางที่ดีที่สุดคือ ออกจากห้องนั้น หรือที่ตรงนั้นได้เลย เขาจะเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเย็นลงเอง อย่าพยายามช่วยปูลอบมาก มันไม่ช่วย แต่ให้เขารู้จากสีหน้าคุณก็พอ ว่าคุณเข้าใจเขา เอามือจับที่เบาๆก็พอแล้ว หนุ่มราศีนี้รักแม่มาก ดังนั้นทำตัวให้น่ารักต่อหน้าแม่เขา และอย่าทำตัวเป็นแม่เขาเสียเองก็พอแล้ว!

ราศีกรกฎ - ผู้หญิง (22 มิ.ย. - 23 ก.ค.)

เมื่อเธอตกหลุมรัก เธอสามารถมี 2 แบบลูกผสมได้ คือ ขี้อาย สุภาพ ในขณะเดียวกัน ติดคุณเป็นกาว แบบว่า อยู่ด้วยไปไหนด้วยตลอดเวลา แบบว่าคุณเลิกงานเธอก็จะไปหาคุณที่บ้าน หรือพักเที่ยง เธอก็วิ่งไปที่ทำงานคุณ

เพื่อกินข้าวเที่ยงด้วย... กรณีนี้ถ้าคุณชอบเธอก็พิเศษไปเลย แต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ประมาณ
ฝันร้ายจริงๆ

เธอไม่ชอบให้คนพูด หรือ นินทาเธอ หากเธอรู้เธอจะเสียใจมาก
แบบว่าบางราศีไม่แคร์ใครจะพูดว่าอะไร แต่สาวราศีนี้หวงเรื่องนี้มาก ธรรมชาติของราศีนี้คือ
ซื่อๆ หากแต่โดนอิทธิพลของราศีอื่นครอบงำเท่านั้น เธอไม่ใช่คนประเภท กลา หรือ บาบีน
ดังนั้นหากคุณชอบสาวราศีนี้ คุณต้องลงมือ หรือเอ่ยปากก่อน

สาวราศีนี้ เหมือนตัวโน้ตเพลง เดี่ยวสูง เดี่ยวต่ำ ดังนั้นเธอสามารถหัวเราะนาที่นี้ อีก 5
นาที่ร้องไห้ก็ได้ คนที่ไม่รู้จักเธอดี อาจคิดว่าเธอเป็นพวก 'เจ้าบทยาหา'

เมื่อเธอเศร้า เธอจะหาสิ่งอื่นมาทดแทน... เธอชอบเงิน เธอคิดว่าเงินบันดาล 'ความสุข',
แต่เงินสำหรับเธอไม่ใช่ 'พระเจ้า' เธอจะไม่ดูถูกคุณ หากคุณเป็นคนไม่ค่อยมีเงิน
หากเป็นแฟนกัน เธอจะช่วยเหลือ ช่วยเก็บเงินได้ เธอไม่ใช่คนฟุ่มเฟือย ดังนั้น
เธออาจบอกคุณว่า 'ไม่ต้องซื้อของแพง ที่ไม่มีประโยชน์ ให้เธอเลย'

เธอเป็นคนประเภทชอบการ เดินแบบทอดน่องหรือ เดินไปเรื่อยๆ สาวราศีกรกฎ
ถูกอิทธิพลของพระจันทร์ ดังนั้น ภายใตแสงจันทร์ เธอจะเป็นผู้หญิงน่าทึ่งมาก
ไม่ใช่กลายเป็นมนุษย์หมาป่านะ

เธอเป็นคนกลัวอะไรไปหมด เช่น กลัวไม่ฉลาด กลัวไม่สวยพอ ไม่อ้วนก็คิดว่าตัวเองอ้วน
ดังนั้นการพูด ให้เธอมีความเชื่อมั่น ในตัวเธอ ในหน้าตา และอื่นๆจะดีมาก
เพราะเธอเปลี่ยนอารมณ์ได้แบบว่าวันละ 4 เวลา

เธอไม่ใช่สาวงก แต่อย่าแปลกใจถ้าเห็นเธอชอบเก็บของเก่า หรือของที่น่าจะทิ้งได้แล้ว
เพราะเธอเห็นว่าของพวกนี้มีประโยชน์กับเธอ เธอจะหาวิธีนำมันกลับมาใช้อีกจนได้...
เธอไม่ใช่คนซื่อจ๋า แต่หึงหวงพอดู

ข้อดีของเธอคือ เธอจะเสียสละทุกอย่าง เพื่อคนที่เธอรัก แบบไม่มีขอบเขตเลยที่เดียว
อย่าทิ้งเธอตอนมีปัญหา เรื่องอย่างนี้ เธอจำไปจนวันตาย... เธอดูเหมือนคนอ่อนแอ
แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ สมมุติว่า คุณทะเลาะกับเธอ แล้วเธอร้องไห้ เมื่อจบเรื่อง
คุณออกจากห้องไป เธอจะเซ็ดน้ำตา กลับไปรีดผ้า หรือโทรศัพท์ ประมาณว่า
'ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทุกอย่างแสนปกติ'

เธอจะเป็นแม่ที่ดี ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดทุกก้าว หากสาวราศีนี้เป็นแม่ของลูกของคุณ

คุณสบายแล้ว แต่หากสาวราศีนี้ เป็นแม่ยายคุณ คุณไม่มีวันสบายเลย...
แต่ไม่ต้องกลัวว่าที่แม่ยายราศีกรกฎ ไม่ปล่อยให้ลูกสาวตัวเองเป็น สาวแก่ขึ้นคานแน่

สาวราศีนี้อาจทะเลาะเรื่องเล็กน้อยๆ แบบสาวทั่วๆไป แต่เธอเป็นพวกชอบดูแล take care
คุณ หากคุณทะเลาะกับเธอ แล้วยายหัวไป เธอจะรูดคุณพอสมควร
แต่นานมากก็ไม่รอรอก ใครอยากลองเรื่องแบบนี้กับสาวราศีนี้ ต้องกล้าได้กล้าเสียจริงๆ
สาวราศีกรกฎต้องการ 2 อย่างในชีวิตที่ทำให้เธอมีความสุขได้คือ 'งาน' และ 'ความรัก'
เธอสามารถอยู่ในบ้านรัก สกปรก แคบเป็นรูลูกกับคนที่รักได้ แต่ไม่สามารถ
อยู่บ้านหลังใหญ่กับคนที่ไม่รัก

ราศีสิงห์ - ผู้ชาย (24 ก.ค. - 23 ส.ค.)

ผู้ชายที่ชอบหิวผุมไปด้านหลัง โข้วหน้าผากและใบหน้าที่น่าเกรงขาม ดวงตาสดใส
มีแววขี้เกียจหน่อยๆ เดินซ่างมั่นคง แบบราชสี มาดมั่นใจแบบหยิ่งๆ
ดูจากภายนอกเหมือนคนอ่อนโยนใจดี แต่ภายในแล้วเป็นคนมั่นคง เข้มแข็ง...
หากเขาตกใจหรือประหม่า จะออกทามาให้เห็นเด่นชัด คำพูดของเขาฟังดูธรรมดา
แต่แฝงไปด้วยคำสั่ง... เขาไม่ใช่คนพูดเร็ว ไม่เดินเร็ว... ในที่ทำงานเขาจะดูปกติ
แต่คุณอาจเห็นเขา กลายเป็นจุดศูนย์กลาง ของคนหรือความสนใจ ได้แบบฉับพลันเพราะ
สิ่งที่เขาทำ หรือคำพูด

ดูเผินๆอาจนึกว่าขี้อาย แต่ลึกๆเขาต้องการอยู่เหนือ หรือมีอำนาจเหนือเพื่อนๆ
หรือสมาชิกในครอบครัว เขาแค่งำลังรอเวลาอยู่ อย่าไปเอาของๆเขา อย่าสั่งเขา
ไม่งั้นเจอสิ่งโหดร้ายแน่นอน... เขาให้ความนับถือคนแก่กว่า และอาวุโส
แต่ไม่ยอมยกมือไหว้ใคร หรือยอมแพ้ ประเภทตายดีกว่าเสียศักดิ์ศรี

เป็นคนพูดจาห้วนๆ แม้แต่ในโอกาสที่ไม่สมควร เขาเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
มองคนอื่นในแง่ดีเสมอ เขาชอบให้คนฟังเขา ถึงแม้วาเขาจะมีบุคลิกแบบห้าวๆ พูดห้วนๆ
เขาก็สามารถ ไปถึงเป้าหมายของเขาได้ โดยไม่สร้างศัตรู หากมีเรื่องขัดแย้งกับเขา
เขาจะเหมือนพายุฝนในหนารอน แต่เป็นไม่นานก็หาย
เดี๋ยวเขาก็กลับมาอารมณ์ดีเหมือนเดิม เขาเป็นคนฉลาดมีไหวพริบ
ดังนั้นเขาจะไม่ทำอะไรที่คิดว่า เสียเวลา และพลังงานเปล่าๆ เขาเป็นนักวางแผนที่ดี
และสามารถจัดการงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ทำได้ดีเยี่ยม... หากเขาสั่งงาน
เขาต้องการให้คุณทำตามสั่งเยบ เขาเป็นผู้นำ ที่ผู้ตามชอบ นับถือและเชื่อมือ

เขาสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ และสามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้
ยกเว้นการแก้ปัญหาของตัวเอง... เขาจะเสียใจได้ง่าย หากคุณไม่ไว้วางใจ หรือไม่เชื่อ
ในความสามารถของเขา คุณสามารถป้อนคำชมได้บางครั้ง เพื่อให้ราชสีของคุณ

มีความสุขได้... เขาไม่ใช่กรรมกรที่ดี เพราะเขาฟังทุกคนและเชื่อทุกเรื่องที่ฟังมา
คุณแทบจะไม่เห็นว่า หนุมราศีนี้ เดินเดี่ยวดาวโดยไม่วางเดินด้วยเลย
หากเห็นเขาเดินคนเดียว มักจะหมายถึง เขามีแฟนแล้ว หรือไม่ก็เพิ่งเลิกกับแฟน...
คนหยิ่งที่อาจเปลี่ยนแฟนบ่อยๆ เขาจะทำหลายๆอย่างที่คนที่เขารัก แต่การเสียหน้า
เป็นอย่างเดียวที่เขาทำให้ไม่ได้ หนุมราศีสิงห์ไม่สามารถอยู่ได้โดยไร้รัก
เพราะความรักสำหรับเขา คือแสงแห่งพลังชีวิต

เขาชอบให้คนตอบเขา เพราะเขารู้สึกว่านั่นคือ 'อำนาจ' เขาอาจทำเป็นบุน หากถูกขอให้ช่วย
แต่ลึกๆก็ใจดีใจ ที่เชื่อใจเขาขนาดนั้น หากเราเสนอจะช่วยเหลือเขาบาง
เขาจะปฏิเสธทันที ตอนถึงแต่ก็ เขาก็มีปัญญาหาเงินจนได้ เขาไม่ค่อยระวังเรื่องการเงิน
เพราะเขาชอบความสนุก ที่ได้กับการใช้จ่าย และ พอใจที่ซื้อสิ่งที่ต้องการ
เขาเป็นคนที่ให้คนอื่นยืมเงินได้ง่ายๆ ทั้งๆที่ตัวเองอาจกำลังไม่มีเงิน
ก็อาจไปยืมคนอื่นเอาเงินมาให้คุณ เขาชอบของทุกอย่างที่เป็น ชั้นหนึ่ง เกaredดีที่หนึ่ง
เท่านั้น

คนที่ชอบทำงานหนักแบบหมาบ้า บางครั้งก็ซีเกียดแบบแมวนอนทั้งวัน
ตอนทำงานเป็นคนจริงจัง ตอนเที่ยวก็แบบสุดๆเหมือนกัน หากเขาขอคุณออกเดท
รับรองสนุก ไม่ผิดหวัง และชั้นหนึ่งแน่ๆ เขาเป็นคนกล้าเสี่ยงในเรื่องความรัก
ถ้ารู้จักการจัดการผู้ชายคนนี้ คุณสบายแน่ หากเขารักคุณ นิยายหวานนำเนา ก็
หวานสู่เขาไม่ได้...

หากเขาปรวนแปรกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ คุณต้องคุมอารมณ์ตัวเอง
ให้คงที่เพื่อทำให้เขาเย็นลง หากคุณไม่เข้าใจผู้ชายแบบนี้แล้ว ทางเดินแห่งกลีบก่อสร้าง
อาจกลายเป็นหนทางที่กำลังโดน กทม.ทุบก็ได้ เดี่ยวคืนดี เดี่ยวเลิก ซ้ำซาก
จนเพื่อนๆเบื่อฟังไปตามๆกัน

ความสวยต้องตาราซสีห์มาก คุณต้องสวยสง่าพอที่จะเดินกับจ้าวป่า
ความสวยและหน้าตาของคุณ คือส่วนหนึ่งของหน้าตา ภาพพจน์ และ ความทะนง Ego
ของเขา... หากแรกพบอยากให้เตะตาเขา คุณต้องพริ้งแบบตะลึง หรือคนมองทั้งถนนให้ได้
หากได้สนิทสนมกับเขารั้งแรก ทำให้เขาคิดว่า คุณฉงนกับความคิดของเขามากแค่ไหน
เขาชอบพูด โดยไม่รู้ตัวว่า เขาชอบพูดแต่เรื่องของตัวเอง

ราศีสิงห์ - ผู้หญิง (24 ก.ค. - 23 ส.ค.)

ผู้หญิงที่โดดเด่นท่ามกลางฝูงชน สาวราศีสิงห์มักตัวสูง หรือค่อนข้างสูง
เราจะไม่ค่อยเห็นสาวราศีสิงห์ เตี้ย สั้น หรือตันๆ... เธอเดิน อย่างสง่าผ่าเผย
มั่นใจทุกอย่างก้าวแบบนางพญา ไม่วอกแวกมองชายแลขวา

อย่างกับว่าไม่มีใครอยู่ข้างๆด้วยซ้ำไป

เธอจะแต่งตัวในแบบฉบับของเธอ แต่ตามสมัย เธอมั่นใจเรื่องการเลือกเสื้อผ้า และการแต่งตัวมาก อย่าซื้อเสื้อโหล หรือแบบ 3 ตัวรอยให้เธอเป็นของขวัญ เธอเกลียดของแบบนี้ อย่าซื้อเสื้อผาที่ดูแล้วไม่ใช่ตัวเธอเลย เธอชอบเสื้อ เครื่องประดับ แปลกๆ ไม่ซ้ำ ไม่โหล การที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนคือสิ่งที่เธอชอบ

ถ้าอยากรู้จักสาวราศีนี้ ต้องใจเย็น เพราะเธอระวังการคบหา หรือสนิทกับใครสักคนมาก เธอเป็นคนเปิดใจกว้าง แต่ไม่เปิดโอกาสให้คนใกล้ชิดเธอได้ง่ายๆ เธอชอบคำชม คำพูดหวานๆ แต่ไม่มากนักมันเลี่ยน เธอยิ้มให้กับทุกคน แต่ลึกๆเธอคิดว่า เธอเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำ เธอชอบที่จะเป็นคนคุมสถานการณ์ เพราะมันเป็นสัญชาตญาณของเธอ เธอเป็นผู้หญิงที่สง่า มีเสน่ห์ดึงดูดสูง ดั่งนั้นอยากได้เป็นแฟน ต้องลงแรงเพราะคู่แข่งเยอะหน่อย

สาวผู้เย่อหยิ่ง อย่าไปลองความมั่นใจของเธอเด็ดขาด เวลาโมโหเหมือนพายุ เฮอริเคนตีๆนี้เอง แต่พอลืมนแล้ว ก็คือแมวนอยตัวเล็กๆ ที่น่ารักอีกครั้ง แต่อย่าเชื่อว่าเธอเป็นลูกแมวเสียวละ... เธอเป็นคนจำอะไรได้นานๆ เธอชอบความจำที่หวานชื่น ดังนั้น หากวันหนึ่งคุณไปเจอ รูปของเธอกับแฟนเก่า หรือจดหมายรักเก่าๆที่ทำให้ยูกอวกแตก ก็เข้าใจเธอหน่อย รูปเก่าๆพวกนี้ ไม่ได้แปลว่า เธอยังรักแฟนเก่า เพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วง

สาวที่มีผู้ชายตามจีบตลอด หากคุณเป็นคนมาจากตระกูล*ลดี นามสกุลดัง หรือตำแหน่งดีหรือสูง ก็นำหน้าคนอื่นไปหลายก้าว เธอไม่ชอบความจน เพราะเธอคิดว่า ความรักจ่ายค่าบาน ค่าน้ำ ค่าไฟไม่ได้

เธอเป็นคนชอบกีฬา หรือเป็นนักกีฬา หากอยากจีบสาวราศีนี้ เตรียมเงินในกระเป๋าเยอะหน่อย มือแรกที่พาออกเดท พาไปกินอาหารจานด่วน หรือกล่องโฟมไม่ได้เด็ดขาด แต่ต้องเป็นที่หรู ดังที่สุดในเมือง ถึงจะดีพอ... เธอไม่ใช่คนงก หรือมั่งคั่ง ดังนั้นเธออาจซื้อของขวัญให้คุณ แพงกว่าของที่ให้คุณให้เธอเสียอีก... เธอชอบความ หะ-หรุ-หะ-หฺร่า ไม่ชอบของถูก หรืออาหารถูกๆ หากคุณไม่ใช่ลูกคนมีเงิน หรือหาเงินได้มากๆ ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หาของแปลกให้เธอแทนของแพง ของแปลกที่คุณลงแรง ทำออกมาได้ไม่ซ้ำใคร ดูดี ก็ทำให้เธอซึ่งใจได้ คุณสามารถคิดอย่างประหยัดได้ แต่อาจจะงก หรือเป็นพวก Cheap กับเธอไม่ได้เด็ดขาด

ราศีกันย์ - ผู้ชาย (24 ส.ค. - 23 ก.ย.)

เวลาเป็นเงินเป็นทอง สำหรับหนุ่มกันย์ หากเขาต้องรอ เขาจะคิดว่านี่คือการดูถูก

เขาไม่ชอบคำวิจารณ์ หรือโดยวิจารณ์ หากเขาวิจารณ์คนอื่นคนอื่น
เขาต้องโดนอิทธิพลของคนจากราศีอื่น... เขาเป็น และชอบที่จะเป็นแบบ 'สมบูรณ์แบบ
perfectionist' เขามักคิดว่า เขาทำในสิ่งที่ถูก และเหมาะสมแล้ว
บ่อยครั้งเขาไม่คิดว่าเขาทำผิดพลาด เขาเป็นคนฉลาด และจะยอมรับความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะจากคนอื่น หากเขาคิดว่า มันจะทำให้เขาดีขึ้น หรือพัฒนาขึ้น
เขาเป็นคนปรับตัวได้ดีกับการเปลี่ยนแปลง

เขาจะใช้เงิน อย่างระมัดระวัง และใช้อย่างคุ้มค่ากับที่เขาคิด
เขาจะฟุ้งเฟ้อกับสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้น เขาเป็นคนค่อนข้าง โรแมนติก
หนุ่มประเภทขี้บรดได้ 200-300 ก.ม. เพื่อมาบอกวู คิดถึง หากเขาไม่ชอบคุณ โทรศัพท 3
บาทยังไม่ยอมเสียเลย โทรทางไกลหรือสไปดเลย ไม่มีทาง

เขาไม่ชอบคนหยาบ กระด้างกระเดื่อง ผู้หญิงของเขาต้องสะอาด แต่งตัวดี... นอกจากนี้
จะทำตัวเองให้สมบูรณ์แบบแล้ว ยังพิจารณาคุณอย่างถี่ถ้วน คุณอาจหุ่นดีใส่ชุด บิกินี่
เว็ทชีอยู่ริมหาด แล้วจู่ๆเขาก็พูดออกมาว่า คุณตื่นโตก็ได หากคุณน้ำหนักเพิ่มสัก 1-2 ก.ล.
เขาจะพูดว่า คุณชั๊กจะเริ่มอ้วนแล้ว... กอนไปออกเดทกับหนุ่มคนนี้ ดูตัวเองในกระจก
หัวจรดเทา ถามตัวเองว่า สวย เหมาะ พอดีหรือยังวันนี้... เขาจะวิจารณ์นอยนอย
ถาออกเดทกับนางแบบเท่านั้น

เขาเป็นคนมีระเบียบ ดังนั้นชีวิตของเขาจึงมักเป็นตาราง เวลากิน เวลางาน
เวลากลับบ้าน... เขามีความรู้เรื่องอาหาร และใส่ใจกับโภชนาการ คุณจะไม่ค่อยเห็นคนๆนี้
กินอาหารพิศดาร อาหารขยะ สักเท่าไร

เขาจะออกงานสังคม หรือไปปาร์ตี้ เท่าที่จำเป็น... เขาเป็นนักแสดงตัวยง หากเขาบอกว่า
ออกไปเที่ยวกับคุณไม่ได้ เพราะไม่สบาย คุณก็จะเชื่อเขา... เขาเป็นคนเอาใจยาก
โดยเฉพาะเรื่องการกิน เรื่องการทำงาน หรือผู้หญิงที่จะออกเดท...
เขาเป็นคนเนี้ยบตลอดเวลา หากเขาเป็นทหารเกณฑ์ เขาก็จะสะอาดที่สุดในกองร้อย
เขาชอบพูดไม่ติดแสดง slang... เขาไม่ชอบคนเกลียดคร้าน หรือขี้เกียจ
เขาอาจทำตัวใหญ่เหมือน ผู้ใหญ่ที่ครีมนาเบือ แต่หากรู้จักเขาดี ๆ เขามีเสน่ห์น่าดู

เขาเข้าใจอะไรได้อย่างกระจ่าง เขาไม่เป็นพวกรักแล้วตาบอด.... เขาเป็นคนใจดี มาดดี
แต่หากเขาเจอ สิ่งที่น่ารำคาญ ความหยาบคาย ความยะโส หรือคนโง่งงเรื่องโง่งง
เขาจะออกอาการออกมาว่าเขารำคาญ... คุณอาจเห็นหนุ่มราศีนี้ ใส่เสื้อเชิตเกาๆ
กางเกงยีนส์ขาดๆ แต่ถาคุณสังเกตุดีๆ ผมเขาจะเนี้ยบ
เขาจะจับผมของเขาเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัว... โตะทำงานของเขาจะเป็นระเบียบ
หากเขาเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งตก เขาเก็บขึ้นมาก็เก็บลงขยะ

คนไม่รู้จักเขา อาจคิดว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะตอนเขาบอกว่า 'ไม่' เขาหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆ หากใครขอให้ช่วย เขาจะช่วย แต่ช่วยเท่าที่ควรเห็นสมควร ช่วยแบบอยู่ในขอบเขตที่เขากำหนด... ยิ่งเขาเห็นความผิด ของคนอื่น เขายิ่งไม่ยอมให้คนอื่น เห็นความผิดของเขา หากคุณอยากให้เขาเปลี่ยนสิ่งที่เขาผิด คุณต้องบอกเขาดีๆ ออโนโยน ไม่งั้นเขาจะคิดว่า คุณดูถูกเขา

เขาต้องการความรัก พร้อมกับความผูกพัน ดังนั้นเขาจะพบรักไม่กี่ครั้งในชีวิต... มารยาทหญิงชั้กับเขาไม่ได้ หากเขาเลิกกับผู้หญิงคนไหน เขาจะหลบเธอ หลบเพื่อนเธอ หลบสภาพแวดล้อมของเธอทั้งหมด... เขาเป็นคนเลือกมาก เรื่องมาก ดังนั้นหลังเลิกกับแฟน เขาจะระวังมากขึ้นครั้งต่อไป เขาสามารถทำให้สาวเคลิ้มจนลอยได้ แต่เขาชอบ ที่จะรักษาความสัมพันธ์ของเขากับสาว แบบเพื่อน... เขาชอบผู้หญิงจริงใจ มีความมั่นใจในตัวเอง สะอาด มีระเบียบ สมบูรณ์แบบ ราศีนี้เรียกได้ว่า 'ร.ล.ส.บ.' หรือ 'เรื่องมาก เลือกมาก และต้องสมบูรณ์แบบ'

ราศีกันย์ - ผู้หญิง (24 ส.ค. - 23 ก.ย.)

สาวราศีกันย์ มีรูปร่างหน้าตา คล้ายสาวราศีสิงห์... สาวร่างบางที่เดินอย่างมั่นใจ ดูหยิ่งๆเซิดๆ เธอมักมีใบหนารูปไข่ หน้าผากสูงและกลม... เธอเป็นคนมองตรงไปข้างหน้า เหมือนกับว่าเธอกำลังหาอะไรสักอย่าง... เธอไม่ใช่พวกชอบปกปิด และมักพูดในสิ่งที่เธอคิดออกมาตรงๆ

คุณจะได้เห็นสาวราศีกันย์เดินเร็ว เธอจะพยายามเป็นพวก perfect หรือสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง รู้สึกสมบูรณ์แบบ ดูสมบูรณ์แบบ ทั้งๆที่เธอไม่สมบูรณ์แบบไปทั้งหมด เธอเป็นคนละเอียดอ่อนกับการแต่งตัวยังไง ใส่อะไรดี เธอเป็นคนฉลาด ที่ท้อแท้ง่ายเมื่อเจออุปสรรค เธอชอบผู้ชายที่ฉลาดพอกๆกับเธอ หากคุณรวบแต่เง่ๆชื่อๆอย่าจับเธอเลย เสียเวลา

เธอไม่ใช่คนขี้หึง หรือขี้จู้จี้ เธอต้องการความนับถือ และเชื่อใจจากคนที่เธอรัก เธอไม่ชอบคุ้รักแบบชั่วคราว ชั่วคราว หากเธอเจอคนที่เธอฝันหา เธอจะไม่จากไปไหน ถ้าเธอไม่ชอบคุณ เธอจะไวตัวห่างคุณ การทำตัวให้เหมาะสม เป็นหลักการชีวิตของเธอ เธอไม่ชอบ และไม่ทนกับภาษาด่าๆ หรือคำหยาบ เธอชอบสุขภาพบุรุษ แบบที่ยังเปิดประตูให้ผู้หญิงอยู่ เธอชอบผู้ชายที่ดูแล take care เธอ มั่นทำให้เธอ รู้สึกเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ เธอจำสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคนอื่น และตัวเธอเองได้ดี เธอเก็บความลับเก่งเชื่อใจเธอได้ในเรื่องนี้ เธอชอบกลิ่นหอมสดชื่นที่จางๆ เธอละเอียดอ่อนพิถีพิถัน กับเรื่องเสริมความงาม ดังนั้น คุณอาจเห็นเธอเลือกสบู่ ชนิดที่ตรงกับผิวเธอนานสองนาน อย่าไปบ่นหรือว่าเธอเรื่องนี้ เธอมีความสุขกับการเสริมสวยตัวเอง.

เธอไม่ใช่สาวอินโนเซนต์ บางครั้งก็แกร่งเหมือนเหล็กได้ แม้ว่าเธอจะแสนเศร้า เธอก็อาจไม่ร้องไห้... เธอเป็นคนขี้อาย ดังนั้น การที่พูดต่อคนหนาห้องประชุม จะทำให้เธอประหม่า แมวเวลาเธอเดิน เธอดูเหมือนมั่นใจเหลือเกิน

เธอหาแต่รักแท้เท่านั้น ไม่ใช่รักธรรมดา... เธอชอบคิดว่า ไม่มีใครละเอียดกว่า มีความสามารถกว่าเธอ ซึ่งทำให้คุณรำคาญได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในโลกนี้หรอก เธอชอบคำพูดดี ๆ หวาน ๆ แต่ตัวเธอเอง อาจพูดอะไรให้คุณตกใจ หรือทนฟังไม่ได้ก็ได้.... ตอนเธอโกรธและหายโกรธ เธอจะลืมสิ่งที่เธอเพิ่งพูด และเป็นนางฟ้าอีกครั้ง... หากมีนัดกับสาวราศีนี้ กรุณาไปให้ตรงเวลาหน่อย.

ดอกไม้ คำพูดดี ๆ คำพูดหวาน ๆ ทำให้เธอใจเย็นลงได้ หากคุณต้องพูดคำว่าขอโทษกับเธอ ให้พูดตรง ๆ สั้น ๆ ได้ใจความ อธิบายยาว ๆ ยาว ๆ หรือ ทำให้มันเป็นเรื่องสั้น เพราะอาจทำให้มันกลายเป็นเรื่องยาวอีกครั้ง... เธอชอบผู้ชายที่สะอาด แต่งตัวเรียบร้อย เธอเป็นคนมีระเบียบ และจัดการเรื่องการเงินได้ดี อย่าทำให้เธอรู้สึกว่าคุณดลก หรือเป็นตัวตลก

ตอนแรกๆ ที่ออกเดทกับเธอ พยายามอย่ามองสาวสวยๆ คนอื่นมากนัก และอย่าพยายามจับมือถือแขนในที่สาธารณะ เพราะเธอคิดว่า มันไม่เหมาะสม... เธอชอบอ่านหนังสือ ดูละครเวที ฟังเพลง และชอบที่จะวิจารณ์เรื่องพวกนี้

นักวิจารณ์เป็นลักษณะของเธอ ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ เช่น เสื้อผ้า ผม วิธีที่คุณพูด.... หากรักสาวราศีนี้ พยายามเป็นคนสมบูรณ์แบบ ให้ได้มากที่สุด